



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>๒.๕</sub>)

\*\*\*\*\*

ด้วยในคราวประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครปฐม การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>๒.๕</sub>) ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในที่ประชุมได้สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ด้านการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>๒.๕</sub>) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลทรงคนอง จึงขอความร่วมมือจากท่านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>๒.๕</sub>) ดังนี้ งดเผาวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง การเผาหญ้าในเขตไหล่ทาง รวมถึงการเผาในที่โล่งแจ้ง สำหรับเกษตรกร ห้ามมิให้มีการเผาโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนวิธีกำจัดวัชพืช หรือผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมักหรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่เสี่ยง เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ (ถนนบรมราชชนนี) เมื่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>๒.๕</sub>) เกินค่ามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และสามารถติดตามสถานการณ์ได้จากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ของกรมควบคุมมลพิษ ทางเว็บไซต์ <http://air4thai.pcd.go.th>

อนึ่งหากพบการลักลอบเผาเศษวัชพืชในที่รกร้าง การเผาหญ้าในเขตไหล่ทาง รวมถึงการเผาในที่โล่งแจ้ง ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลทรงคนอง ขอให้รีบแจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๔๓๑ ๘๐๒๐ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จะรีบออกไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยด่วนทันที และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ผู้อำนวยการท้องถิ่น